

**รายละเอียดประชาสัมพันธ์ในการประกาศผลสอบรอบสุดท้าย  
ของการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)**

๑. การประกาศผลสอบรอบสุดท้ายอย่างไม่เป็นทางการ ทาง <http://www.admission.nkrafa.com>, <http://www.nkrafa.ac.th> และระบบอัตโนมัติโดยพิมพ์ AIR เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขประจำตัวสอบ ส่ง SMS มายังหมายเลข ๔๔๔๗๖๐๓

๒. การประกาศผลสอบรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการ จะประกาศที่ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในวันพุธที่ ๑๘ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๓. ผู้ที่ผ่านการสอบรอบสุดท้ายของการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) จะต้องไปรายงานตัว (ต้องเลือกเหล่าก่อน สำหรับผู้ที่สอบได้มากกว่า ๑ เหล่า) ต่อคณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัวที่อาคารธรรณภาค โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในวันพุธที่ ๑๘ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. **ผู้ที่ไม่มีรายงานตัวตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์** โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

เวลา	การปฏิบัติ
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.	ผู้ที่มีรายชื่อตัวจริงและตัวสำรอง รอฟังคำสั่งแจ้งด้านหน้า อาคารธรรณภาค โรงเรียนนายเรืออากาศ ฯ
๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	๑. ประกาศเรียกรายงานตัว รอบที่ ๑ - ผู้เป็นตัวจริงของแต่ละเหล่าเข้ารายงานตัว ภายในอาคารธรรณภาค ฯ ๒. ตรวจสอบยอด รอบที่ ๑ ๓. ประกาศเรียกรายงานตัว รอบที่ ๒ - เรียกผู้ที่เป็นตัวสำรองเข้ารายงานตัว ทดแทนตัวจริงที่ไม่มีมารายงานตัว (สละสิทธิ์) - กรณีผู้ที่รายงานตัวเป็นตัวจริงของเหล่าที่พหุเหล่าที่พหุหนึ่งอยู่ก่อนหน้านี้นี้ และถูกเรียกในฐานะตัวสำรองเลื่อนขึ้นเป็นตัวจริงของอีกเหล่าที่พหุหนึ่ง สามารถเปลี่ยนใจขอสละสิทธิ์ของเหล่าที่พหุที่ตนเองรายงานตัวไปแล้ว จากนั้นไปรายงานตัวในเหล่าที่เลือกใหม่ได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนใจกลับมาเลือกเหล่าที่ขอสละสิทธิ์ไปแล้วได้อีก ๔. ตรวจสอบยอด รอบที่ ๒ ๕. ประกาศเรียกรายงานตัว รอบที่ ๓ และรอบต่อไป - ปฏิบัติเช่นเดียวกับการประกาศเรียก และตรวจสอบยอดในรอบที่ ๒ จนกว่าทุกเหล่าจะได้นักเรียนเตรียมทหารตัวจริงครบตามจำนวน - การขึ้นบัญชีผู้สอบได้ลำดับสำรอง สำหรับผู้สอบได้หลายเหล่า กรณีที่รายงานตัวเป็นตัวจริง และขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ในการเป็นสำรองในเหล่าที่พหุอื่น แต่ถ้าเป็นผู้ที่ไม่มีรายชื่อในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในเหล่าใดเลย แต่มีรายชื่อเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรอง มีสิทธิ์ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้สำรอง ในทุกเหล่าที่สอบได้ ในจำนวนที่กำหนด

๔. หลังจากเสร็จสิ้นการเลือกเหล่าและรับรายงานตัวแล้ว โรงเรียนเตรียมทหารจะประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการทำสัญญาเป็นนักเรียนเตรียมทหารเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยผู้ที่สอบผ่านเป็นบุคคลตัวจริงต้องนำผู้ปกครองเข้ารับการฟังบรรยายร่วมกัน ส่วนผู้ที่สอบผ่านเป็นบุคคลสำรอง สามารถเข้ารับฟังการชี้แจงดังกล่าวได้ด้วยเช่นกัน แต่จะยังไม่ได้รับเอกสารสำหรับการทำสัญญา ฯ

๕. ผู้ที่สอบได้เป็นบุคคลตัวจริงและสำรองถึงลำดับที่ ๕ ที่รายงานในส่วนของกองทัพอากาศ หลังฟังคำสั่งเกี่ยวกับการทำสัญญาเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว จะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากร โดยต้องชำระค่าตรวจ คนละ ๑๒๐ บาท หากผลการตรวจดังกล่าว ปรากฏว่ามีประวัติพฤติกรรมที่ขัดต่อระเบียบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)

๖. ผู้ที่สอบได้และรายงานตัวเป็นบุคคลตัวจริงพร้อมด้วยผู้ปกครองและผู้ค้ำประกันให้ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ที่โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก ในวันศุกร์ที่ ๒๐ เม.ย.๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ส่วนผู้ที่สอบได้เป็นบุคคลสำรองให้ไปรายงานตัวที่โรงเรียนเตรียมทหารด้วยเช่นกัน ในศุกร์ที่ ๒๐ เม.ย.๖๑ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และรอฟังผลการปฏิบัติระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

**หมายเหตุ :** ในการรายงานตัว ผู้สมัครสอบจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย และนำบัตรประจำตัวสอบพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน มาด้วยทุกครั้ง